

เริ่มจับสูบบุหรี่ชายหาด

ก.ทรัพยากรฯ ● เริ่มแล้วกฎหมายห้ามสูบบุหรี่-ทิ้งขยะ 24 หาดทั่วประเทศ เดือนผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ หลายฝ่ายขนานรับ ชี้ นอกจากลดขยะ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด 24 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยชายหาดทั้ง 24 แห่ง ประกอบด้วย 1.ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2.ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 3.ชายหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง 4.ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 5.ชายหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 6.ชายหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 7.ชายหาดดงตาล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 8.ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 9.ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.ชายหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 12.ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 13.ชายหาดโกลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 14.ชายหาดปลายทราย อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช 15.ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา 16.ชายหาดวาสุกรี อ.สายนบุรี จ.ปัตตานี 17.ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 18.ชายหาดเกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา 19.ชายหาดเกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา 20.ชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 21.ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 22.ชายหาดคลองดาว อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 23.ชายหาดคอกวาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และ 24.ชายหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออก

คำสั่งที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ว่า เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอยต่างๆ หรือการกระทำใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทำลายหรือทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำนวนทั้งสิ้น 24 ชายหาด ดังกล่าว โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น สำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนหน้านี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้สำรวจปริมาณขยะประเภทก้นบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาดป่าตอง โดยเก็บข้อมูลพื้นที่ 9 ตารางเมตร ที่ความลึก 10 เซนติเมตร ผลการศึกษาพบว่ามีความถี่ก้นบุหรี่ที่พบเท่ากับ 0.76 มวนต่อตารางเมตร หรือมีจำนวน ณ วันที่เก็บเท่ากับ 101,058 มวน ตลอดแนวชายหาดป่าตอง หรือประมาณ 63,237-138,879 มวนต่อชายหาด 2.5 กิโลเมตร

เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่า ก้นกรองบุหรี่เป็นขยะที่พบบ่อยและมากที่สุดในพื้นที่ชายหาด โดยข้อมูลจากประเทศที่มีชายทะเลและชายหาดพบว่า ขยะที่เกิด

จากบุหรี่อันประกอบด้วยซองบุหรี่และก้นกรองบุหรี่มีปริมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดของชายทะเลและชายหาด ในท้องถิ่นหรือตามเมืองใหญ่ เฉพาะประเทศไทยนั้นพบว่า แต่ละวันมีก้นบุหรี่มากกว่า 100 ล้านชิ้นตกค้างในสิ่งแวดล้อม

นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด เชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพอใจที่ไม่ถูกควันบุหรี่ปริมาณ แต่ก็ยังเป็นห่วงว่า หากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงจะเป็นการสร้างปัญหา ซึ่งเรื่องนี้จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบก่อน เพื่อจะได้ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวและจะส่งผลดีในระยะยาว

ที่หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นางกนกวรรณ กระจ่างจันทร์ แม่ค้าขายเครื่องดื่มบริเวณชายหาด กล่าวว่า เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด รวมทั้งการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงบนชายหาดด้วย เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ก็ยังมีพื้นที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่โดยไม่รบกวนผู้อื่น

ที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ได้มีการติดตั้งถังแยกแ้วคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายนี้ โดยมีการติดตั้งตู้ smoking box ไร่รวม 10 ตู้ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรของชายหาดบางแสน โดยตู้ดังกล่าวมีขนาด 1.5x3 เมตร ผนังกระจกปิดตาย 3 ด้าน ยกเว้นทางเข้า-ออกที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อน เพดานมีเครื่องดูดควันระบายอากาศ.